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ได้มอบหมายให้อาจารย์ ดร.ปิยะชาติ  เวียงนาค รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา1 

จัดท้าข้อมูลสถิติโรงเรียนเดิมของนักศึกษาชั นปีที่ 1 เพ่ือเป็นข้อมูลในการลงพื นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 2 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ อาจารย์ ดร.ปิยะชาติ  เวียงนาค รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการประกัน  3 

คุณภาพการศึกษาจัดท้าข้อมูลสถิติโรงเรียนเดิมของนักศึกษาชั นปีที่ 1 4 

3.3  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับหน่วยงานต่าง ๆ และโรงเรียนอื่น ๆ 5 

  คณบดี และอาจารย์ ดร.นภารัตน์  จิวาลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชการ รายงานความก้าวหน้า 6 

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับหน่วยงานต่าง ๆ และโรงเรียนอ่ืน ๆ ดังนี  7 
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ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA FORUM) ประจ้าปี 2567 “เมืองสุขภาพดี ชีวีมีสุข ด้วย HIA” ระหว่างวันที่ 10 

15-16 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวเป็นการเวียนโหนด 11 

ในปีนี ภาคเหนือเป็นเจ้าภาพโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพและมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นเจ้าภาพร่วม  12 
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รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ถึงการร่วมจัดบูททั งนี  1 บูทจะมีขนาด 2.2 เมตร ซึ่งส้านักงานคณะกรมการ14 

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ออกค่าใช้จ่ายให้ทั งหมด ซึ่งหากเราร่วมจัดบูทจะจัดบูทร่วมกับของมหาลัยเชียงใหม่  15 

หรือจัดบูทแยกออกจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั งนี ขอให้ภาควิชาน้ากลับไปพิจารณา 16 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 17 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาล้าปาง ได้ส่งหนังสือตอบรับการท้าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับภาควิชาคหกรรมแล้ว  20 

และทางคณะได้จัดส่งร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาล้าปางเพ่ือตรวจสอบ 21 

และปรับแก้ และหากได้รับเอกสารการปรับแก้จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาล้าปางแล้ว คณะจะน้าMOU ดังกล่าวส่งให้กับ22 

นิติกรของมหาวิทยาลัยตรวจสอบ 23 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 24 

3.3.3 เทศบาลต าบลสันผักหวาน (ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์) 25 

               อาจารย์ ดร.นภารัตน์ จิวาลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า 26 

การท้าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับเทศบาลต้าบลสันผักหวาน คณะขอเลื่อนเป็นปีหน้า เนื่องจากยังไม่สามารถ 27 

หาผู้ประสานงานของเทศบาลต้าบลสันผักหวานได้ ซึ่งขั นตอนการท้าข้อตกลงความร่วมมือ คือทั งสองฝ่ายจะต้องท้าการร่าง28 

บันทึกข้อตกลงร่วมกัน และส่งให้นิติกรของมหาวิทยาลัยตรวจสอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ซึ่งใน MOU  29 

จะต้องก้าหนดบทบาทและระยะเวลา ซึ่งของเทศบาลสันผักหวานยังไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขดังนั นจึงขอเลื่อนการจัดท้า 30 

MOU ไปเป็นปีหน้าหากภาควิชาต้องการท้า MOU กับหน่วยงานใดให้แจ้งมายังรองวิชาการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 31 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 32 

3.3.4 ภาคเอกชนด้านสปา การนวดแผนไทย และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 33 
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เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567 คณะได้ปรึกษาหารือร่วมกับภาคเอกชนด้านสปา การนวดแผนไทยและการท่องเที่ยว 35 

เชิงสุขภาพ ซึ่งในวันนั นจะมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรแพทย์แผนไทย และคณะมนุษยศาสตร์  36 

และสังคมศาสตร์เข้าร่วมปรึกษาหารือ ซึ่งในอนาคตจะมีการจัดท้าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกัน  37 



๔ 

 

   

 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 1 

3.3.5 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 2 

อาจารย์ ดร.นภารัตน์ จิวาลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งที่ประชุม 3 

เกี่ยวกับการจัดท้าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ซึ่ งในคราวประชุม 4 

ครั งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ได้แจ้งที่ประชุมเรื่องการจัดตั งศูนย์ทดสอบทางด้านผู้ประกอบการอาหาร5 

ไทย ระดับ 1 ความก้าวหน้าคือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเข้ามาตรวจสอบห้องปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว  6 

ขณะนี อยู่ในขั นตอนการยื่นเอกสารค้าขอหลักขออนุญาตเปิดศูนย์ทดสอบ ซึ่งมีบางส่วนที่ห้องปฏิบัติการยังขาดคือถ้วยชาม7 

ที่ต้องเป็นไปตามศูนย์ทดสอบแนะน้า ทั งนี คณะได้ประสานไปยังอาจารย์ภูริวัจฐ์ ชีค้า อาจารย์ประจ้าภาควิชา 8 

คหกรรมศาสตร์ ในการจัดหาใบเสนอราคาและท้าบันทึกข้อความเพ่ือยืมเงินจากกองทุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  9 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 10 
    11 

3.4   ทบทวนสัดส่วนภาระงานในส่วนของภาระงานวิจัย ในแบบฟอร์ม ป.01 12 

  ประธานขอให้ที่ประชุมร่วมทบทวนสัดส่วนภาระงานในส่วนของภาระงานวิจัย ในแบบฟอร์ม ป.0.1 13 

 หมวดที่ 2 ข้อ 2.2 และ 2.3 โดยที่ประชุมร่วมกันพิจารณาว่าในปัจจุบันนี การท้าวิจัยจ้าเป็นต้องมีการบูรณาการ 14 

ข้ามศาสตร์ โดยมีผู้ประพันธ์หลากหลายคนและแตกต่างสถาบัน จึงท้าให้ผลงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นโครงการวิจัย  15 

หรือผลงานตีพิมพ์มีจ้านวนผู้ประพันธ์มาก ซึ่งเกณฑ์เดิมของมหาวิทยาลัยนั นหากผู้ประพันธ์ไม่แนบแบบฟอร์มสัดส่วน 16 

ของภาระงาน ซึ่งอาจจะมีความยุ่งยากของหลาย ๆ ท่านที่มีการตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่มีผู้ประพันธ์ต่างชาติ 17 

หรือในประเทศไทยเอง จนท้าให้ไม่ส่งแบบฟอร์มการแบ่งสัดส่วนได้ถูกหารสัดส่วนเฉลี่ยเท่ากัน  ที่ประชุมร่วมกัน18 

พิจารณาขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทบทวนสัดส่วนภาระงาน 19 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ส่งมติท่ีประชุมกรรมการบริหารคณะให้มหาวิทยาลัยทบทวนสัดส่วนภาระ 20 

งานในส่วนของภาระงานวิจัย ในแบบฟอร์ม ป.0.1 หมวดที่ 2 ข้อ 2.2 และ 2.3 21 
 22 

3.5  การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์23 

และเทคโนโลยี สู่นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน” 24 

  อาจารย์ ดร.นภารัตน์  จิวาลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รายงานความก้าวหน้า 25 

การจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  26 

สู่นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” โดยแจ้งก้าหนดการดังนี  27 

- เปิดรับบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) ตั งแต่ต้นเมษายน 2567-15 พฤษภาคม 2567 28 

- แจ้งผลการพิจารณาบทความ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 29 

- ผู้น้าเสนอผลงานปรับแก้ไขบทความและส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ 1-14 30 

มิถุนายน 2567 31 

- การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั งที่ 2 วันที่ 29 มิถุนายน 2567 32 

ซึ่งขณะนี มีผู้สมัครจ้านวน 25 คน น้าเสนอ 10 คน ร่วมรับฟัง 15 คน ขอความอนุเคราะห์ 33 

หัวหน้าภาควิชาประชาสัมพันธ์อาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมน้าเสนอผลงานโดยยกเว้นค่าลงทะเบียนอาจารย์ 1 ท่าน 34 

ต่อ 2 บทความคือ 1 บทความของอาจารย์ และอีก 1 บทความที่ร่วมกับนักศึกษา 35 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 36 

 37 
 38 
 39 



๕ 

 

   

 

3.6   การจัดสรรงบประมาณโครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 1 

  แก่ชุมชน งบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  2 

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 3 

 อาจารย์ ดร.นภารัตน์  จิวาลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ น้าเสนอท่ีประชุมว่า  4 

งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2567 โครงการบูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่ชุมชน 5 

งบประมาณยังไม่มาซึ่งหลักสูตรจะต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2567 งบประมาณดังกล่าว 6 

จะจัดสรรให้หลักสูตรละ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาท) สามารถเบิกค่าเช่าเหมารถ ค่าวัสดุ และค่าอาหาร แต่ไม่สามารถ7 

เบิกค่าตอบแทนวิทยากรได ้ส้าหรับเอกสารการเบิกจ่ายให้ส่งที่ นางสาวจารุวรรณ  พากเพียร รายละเอียดตามเอกสาร8 

หมายเลข 3.6 9 

   มติที่ประชุม รับทราบ 10 
 11 

3.7  สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  12 

 (กันเหลือมปี พ.ศ. 2566) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 13 

        อาจารย์ ดร.นภารัตน์  จิวาลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สรุปการเบิกจ่าย14 

งบประมาณโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น (กันเหลื่อมปี พ.ศ. 2566) ประจ้าปี15 

งบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยขอให้หัวหน้าภาควิชาประสานผู้รับผิดชอบโครงการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 16 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3.7 17 

มติที่ประชุม รับทราบ  18 
 19 

3.8  สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ อพ.สธ. (กันเหลื อมปี พ.ศ. 2566) ประจ าปี20 

งบประมาณ พ.ศ. 2567 21 

        อาจารย์ ดร.นภารัตน์  จิวาลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สรุปการเบิกจ่าย22 

งบประมาณโครงการอพ.สธ. (กันเหลื่อมปี พ.ศ. 2566) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยขอให้หัวหน้าภาควิชา23 

ประสานผู้รับผิดชอบโครงการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3.8 24 

       มติที่ประชุม  รับทราบ 25 
  26 

3.9  สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   27 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 28 

 อาจารย์ ดร.นภารัตน์  จิวาลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สรุปเกี่ยวกับการเบิกจ่าย 29 

งบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  30 

ซึ่งฝ่ายงานบริหารงานทั่วไปของท่านอาจารย์ ดร.สมศักดิ์  บุญแจ้ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา  31 

ได้ชี แจงรายละเอียดของการเบิกจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว ทั งนี การเบิกจ่ายงบประมาณแบ่งออกเป็น 2 มิติคือ  32 

มิติเชิงภาระกิจ การเบิกจ่ายผู้รับผิดชอบโครงการสามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัด 33 

มิติเชิงพื นที่ การเบิกจ่ายผู้รับผิดชอบโครงการเบิกจ่ายจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ยกเว้นศูนย์ AiroTech   34 

เป็นมิติเชิงภาระกิจ แต่ให้เบิกจ่ายผ่านศูนย์ AiroTech รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3.9 35 

      มติที่ประชุม  รับทราบ 36 

 37 

 38 
 39 



๖ 

 

   

 

3.10 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ อพ.สธ.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 1 

   อาจารย์ ดร.นภารัตน์  จิวาลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สรุปเกี่ยวกับการเบิกจ่าย 2 

งบประมาณโครงการ อพ.สธ.ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้ภาควิชาน้าเอกสารมาเบิกจ่ายที่นางสาวนิพพิชฌน์  3 

เบ็ญจกรรณ์ นักวิชาการพัสดุ และนางสุภาพร  ปิลันธนดิลก นักวิชาการเงินและบัญชี ทั งนี ขอให้ภาควิชาทยอย4 

เบิกจ่ายตั งแต่ต้นปีงบประมาณ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3.10 5 

   มติที่ประชุม รับทราบ 6 

3.11 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาสที่ 3) 7 

   อาจารย์ ดร.สมศักดิ์  บุญแจ้ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา สรุปผลการเบิกจ่าย 8 

งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาสที่ 3) โดยขอให้ภาควิชาเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ส้าหรับงบประมาณ9 

โครงการสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรขอความอนุเคราะห์หัวหน้าภาควิชาแจ้งหลักสูตร 10 

ให้ท้าการเบิกจ่ายไม่ตรงกับวันที่รับการประกันคุณภาพการศึกษา เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณในการ11 

ส้าหรับใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับหลักสูตรไปแล้ว และขอให้อาจารย์ ดร.ปิยะชาติ เวียงนาค  12 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา ท้าบันทึกข้อความขอขยายการเบิกจ่ายงบประมาณค่าวัสดุ13 

ในการจัดท้าแนวการสอนและการจัดท้าข้อสอบ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3.11 14 

   มติที่ประชุม รับทราบ 15 

3.12 สรุปผลการเบิกจ่ายกองทุนเพื่อพัฒนานักศึกษา 16 

   อาจารย์ ดร.สมศักดิ์  บุญแจ้ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา สรุปผลการเบิกจ่าย 17 

งบกองทุนเพ่ือพัฒนานักศึกษา ดังนี  18 

1. โครงการประกวดแข่งขัน และร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการน้าเสนอ และการสื่อสาร 19 

ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เบิกจ่ายงบประมาณหมดแล้ว แต่ภาควิชาสามารถขอใช้งบในส่วนนี ได้โดยทางคณะ20 

จะท้าบันทึกข้อความของบประมาณจากกองพัฒนานักศึกษา 21 

2. โครงการอบรม สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ องค์ความรู้จากงานวิจัย และการศึกษา 22 

ดูงานของนักศึกษา งบประมาณคงเหลือ 32,612 บาท ภาควิชาสามารถท้าบันทึกข้อความเพ่ือขอรับการจัดส รร23 

งบประมาณได ้24 

   รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3.12 25 

   มติที่ประชุม รับทราบ 26 
 27 

3.13  การตรวจสอบครุภัณฑ์ตามอาคาร ณ พื้นที่เวียงบัว 28 

   อาจารย์ ดร.สมศักดิ์  บุญแจ้ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา ขอให้ภาควิชาตรวจสอบ 29 

ครุภัณฑ์ที่ตกค้าง ของอาคาร 13 อาคาร 2 และอาคารคหกรรม โดยขอให้ภาควิชาก้าหนดวันในการให้เจ้าหน้าที่พัสดุ30 

ของคณะเข้าร่วมตรวจเช็คครุภัณฑ์ ทั งนี คณบดีขอให้เพ่ิมแบบฟอร์ม โดยให้เพ่ิมวันที่เจ้าหน้าที่พัสดุเข้าตรวจเช็ค31 

ครุภัณฑ์ของภาควิชา และวันที่เจ้าหน้าที่กองพัสดุของมหาวิทยาลัยเข้าตรวจเช็ค รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3.13 32 

3.14 การเสนอโครงการเพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2568 33 

 อาจารย์ ดร.สมศักดิ์  บุญแจ้ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา ได้แจ้งที่ประชุมว่าตามที่คณะ 34 

ได้ก้าหนดให้ภาควิชาส่งแบบเสนอโครงการเพ่ือขอตั งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 มายังคณะภายในวันที่ 25 เมษายน 35 

2567 นั น ซึ่งได้เลยก้าหนดเวลาแล้ว ดังนั นจึงขอให้ภาควิชาเร่งด้าเนินการและส่งมายังคณะเพ่ือให้นักวิเคราะห์36 

นโยบายและแผนได้ด้าเนินการในขั นตอนต่อไป 37 

มติที่ประชุม  รับทราบ 38 



๗ 

 

   

 

วาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 1    2 

4.1 ความก้าวหน้าของการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง ปี 2568 3 

อาจารย์ ดร.ปิยะชาติ  เวียงนาค รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา รายงาน4 

ความก้าวหน้าของการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง ปี 2568 จ้านวน 10 หลักสูตร ซึ่งทุกหลักสูตรได้ก้าหนดวันยกร่าง5 

และวิพากษ์หลักสูตร เรียบร้อยแล้ว และจะน้าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าคณะ และที่ประชุมคณะกรรมการ6 

กลั่นกรองมหาวิทยาลัย ดังนี  7 

1. วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 8 

น้าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าคณะ วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 และน้าเข้าที่ประชุม9 

คณะกรรมการกลั่นกรองมหาวิทยาลัย วันที่ 12 มิถุนายน 2567  10 

2. วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 

น้าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าคณะ วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 และน้าเข้าที่ประชุม 12 

คณะกรรมการกลั่นกรองมหาวิทยาลัย วันที่ 12 มิถุนายน 2567  13 

3. วท.บ.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 14 

         น้าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าคณะ วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 และน้าเข้าที่ประชุม15 

คณะกรรมการกลั่นกรองมหาวิทยาลัย วันที่ 5 มิถุนายน 2567  16 

4. วท.บ.สาขาสถิติประยุกต์ 17 

 น้าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าคณะ วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 และน้าเข้าที่ประชุม 18 

คณะกรรมการกลั่นกรองมหาวิทยาลัย วันที่ 7 สิงหาคม 2567 19 

5. วท.บ.วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 20 

         น้าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าคณะ วันที่ 17 มิถุนายน 2567 และน้าเข้าที่ประชุม 21 

คณะกรรมการกลั่นกรองมหาวิทยาลัย วันที่ 19 มิถุนายน 2567 22 

6. วท.บ.สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 23 

 น้าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าคณะ วันที่ 17 มิถุนายน 2567 และน้าเข้าที่ประชุม 24 

คณะกรรมการกลั่นกรองมหาวิทยาลัย วันที่ 19 มิถุนายน 2567 25 

7. วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีเว็บ 26 

น้าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าคณะ วันที่ 17 มิถุนายน 2567 และน้าเข้าที่ประชุม 27 

คณะกรรมการกลั่นกรองมหาวิทยาลัย วันที่ 19 มิถุนายน 2567 28 

8. ส.บ.สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 29 

น้าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าคณะ วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 และน้าเข้าที่ประชุม 30 

คณะกรรมการกลั่นกรองมหาวิทยาลัย วันที่ 19 มิถุนายน 2567 31 

9. วท.บ.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 32 

น้าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าคณะ วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 และน้าเข้าที่ประชุม 33 

คณะกรรมการกลั่นกรองมหาวิทยาลัย วันที่ 12 มิถุนายน 2567 34 

10. หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 35 

น้าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าคณะ วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 และน้าเข้าที่ประชุม 36 

คณะกรรมการกลั่นกรองมหาวิทยาลัย วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 37 

 38 
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ทั งนี ขอให้หลักสูตรส่งเล่มปรับปรุงหลักสูตรมายังคณะล่วงหน้าหน้าน้อย 7 วัน เพ่ือคณะ 1 

ด้าเนินการส่งให้กับคณะกรรมการประจ้าคณะ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.1 2 

   มติที่ประชุม เห็นชอบ 3 
 4 

4.2  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 5 

อาจารย์ ดร.ปิยะชาติ  เวียงนาค รองคณบดีฝ่ายวิชการและการประกันคุณภาพการศึกษา น้าเสนอ 6 

ที่ประชุมเกี่ยวกับตารางการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566  7 

ซึ่งในปีนี้จะประเมินในรูปแบบออนไลน์ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้คณะมีรหัส Zoom จ ำนวน 2 รหัส ซึ่งตำมตำรำง8 

กำรประเมินวันที่ 15 -16 และ 20 พฤษภำคม 2567 มีกำรประเมินฯ มำกกว่ำ 2 หลักสูตร ซึ่งคณะมีรหัส Zoom 9 

ไม่เพียงพอ จึงขอให้ที่ประชุมร่วมพิจำรณำจัดหำรหัส Zoom เพ่ิมเติม ที่ประชุมร่วมกันพิจำรณำจัดหำและได้รหัส 10 

Zoom ครบตำมจ ำนวนที่มีกำรประเมินหลักสูตร รำยละเอียดตำมเอกสำรหมำยเลข 4.2 11 

   มติที่ประชุม เห็นชอบ  12 
 13 

4.3 ส ารวจผลงานวิชาการล่าสุด ประจ าปี 2567 14 

 อาจารย์ ดร.ปิยะชาติ  เวียงนาค รองคณบดีฝ่ายวิชการและการประกันคุณภาพการศึกษา น้าเสนอ 15 

ที่ประชุมเพ่ือขอให้หัวหน้าภาควิชาแจ้งอาจารย์ในภาควิชากรอกข้อมูลผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัยล่าสุดผ่าน 16 

Google form ให้กับคณะ ทั งนี เพ่ือต้องการทราบว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่านใดมีผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์17 

ที่ก้าหนด 18 

   มติที่ประชุม  เห็นชอบ มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา จัดท้าแบบ19 

ส้ารวจ ผ่าน Google form  20 
 21 

4.4  การเสนอชื่อบุคลากร ชุมชน และหน่วยงานสนับสนุนเป็นเลิศด้านการพัฒนาท้องถิ่น 22 

                   อาจารย์ ดร.นภารัตน์  จิวาลักษณ์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ น้าเสนอที่ประชุมว่า 23 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะมีอายุครบรอบ 100 ปี แห่งการก่อตั งมหาวิทยาลัย ในปีพ.ศ. 2567  24 

ดังนั น เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล ชุมชน และหน่วยงานสนับสนุนเป็นเลิศด้านการพัฒนาท้องถิ่น25 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเรียนเชิญหน่วยงานเสนอชื่อบุคคลต้นแบบ/ชุมชนตัวอย่าง/หน่วยงานสนับสนุนเป็นเลิศ26 

ด้านการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเข้ารับรางวัล โดยให้กรอกแบบเสนอชื่อส่งถึงสถาบันวิจัย 27 

และพัฒนา ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.4 28 

   มติที่ประชุม  เห็นชอบ 29 
 30 

4.5  การพิจารณางบประมาณโครงการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม และนวัตกรรมชุมชน 31 

       อาจารย์ ดร.สมศักดิ์  บุญแจ้ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา น้าเสนอที่ประชุมว่าคณะ32 

ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่ นซึ่งน้าเสนอผ่านกองพัฒนา33 

นักศึกษา โดยได้รับจัดสรรงบประมาณทั งสิ น 200,000 บาท (สองแสนบาท)จึงขอที่ประชุมร่วมพิจารณาการจัดสรร34 

งบประมาณเพ่ือพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมและนวัตกรรมชุมชน ให้กับหลักสูตรที่ประชุมร่วมกันพิจารณาจัดสรร35 

งบประมาณให้กับภาควิชา โดยค้านวณจากจ้านวนนักศึกษา ดังนี  36 

1. ภาควิชาเคมี   จ้านวน 5,000 บาท (ห้าพันบาท) 37 

2. ภาควิชาชีววิทยา   จ้านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) 38 

3. ภาควิชาคณิตศาสตร์ฯ  จ้านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) 39 
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4. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จ้านวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 1 

5. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  จ้านวน 28,000 บาท (สองหมื่นแปดพันบาท) 2 

6. ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์  จ้านวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) 3 

7. ภาควิชาคอมพิวเตอร์  จ้านวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) 4 

8. ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้านวน 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาท) 5 

9. คณะวิทยาศาสตร์ฯ (ส่วนกลาง) จ้านวน 48,000 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาท) 6 

รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาท) 7 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.5 8 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 9 
 10 

    4.6 การขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนเสนอแนะ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ของนักศึกษาหลักสูตร 11 

                   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รหัส ๖๔ 12 

      อำจำรย์ ดร.ปิยะชำติ  เวียงนำค รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ น ำเสนอ13 

ที่ประชุมว่ำหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอเปลี่ยน 14 

แผนกำรเรียน ภำคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ของนักศึกษำรหัส ๖๔ โดยขอเปลี่ยนรำยวิชำในกลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก  15 

จำกเดิมคือรำยวิชำ MATH๓๕๐๓ ปริภูมิอิงระยะทำง เปลี่ยนเป็นวิชำ MATH๓๖๐๔ กำรสร้ำงแบบจ ำลองและกำร16 

จ ำลองสถำนกำรณ์ เนื่องจำกรำยวิชำปริภูมิอิงระยะทำงมีเนื้องหำที่ค่อนข้ำงเป็นนำมธรรมเชิงลึก ไม่สอดคล้องต่อกำร17 

เชื่อมโยงสู่บริบทโลกจริง ดังนั้น เพ่ือให้หลักสูตรและนักศึกษำมีควำมทันสมัยทันต่อบริบทโลกและสังคม  18 

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรจึงมีข้อเสนอแนะให้นักศึกษำได้เรียนในรำยวิชำที่เป็นเชิงประยุกต์มำกขึ้น โดยให้นักศึกษำ 19 

วท.บ.คณิตศำสตร์ รหัส ๖๔ ลงทะเบียนรำยวิชำ MATH3605กำรสร้ำงแบบจ ำลองและกำรจ ำลองสถำนกำรณ์ ร่วมกับ20 

นักศึกษำหลักสูตร ค.บ. คณิตศำสตร์ ในภำคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗  21 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ กำรขอเปลี่ยนแปลงแผนกำรเรียนเสนอแนะภำคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗        22 

ของนักศึกษำหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ รหัส ๖๔  ตำมเสนอ 23 

 4.7 ผลการประเมินการให้บริการด้านวิชาการและการใช้ชีวิตของนักศึกษาปีการศึกษา 2566 24 

                      อำจำรย์ ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและกิจกำรนักศึกษำ รำยงำนผลกำรประเมิน25 

กำรให้บริกำรด้ำนวิชำกำรและกำรใช้ชีวิตของนักศึกษำในปีกำรศึกษำ 2566 และขอให้คณะกรรมกำรร่วมพิจำรณำ26 

ผลกำรประเมินกำรให้บริกำรดังกล่ำวที่ประชุมร่วมกันพิจำรณำและมีข้อเสนอแนะให้น ำผลกำรประเมินมำปรับปรุง27 

กำรให้บริกำรและกำรให้ข้อมูลแก่นักศึกษำ โดยมีประเด็นกำรพัฒนำคือ เพ่ิมเติมข้อมูลเกี่ยวกับ แหล่งที่พัก  28 

และแหล่งส ำหรับท ำงำนนอกเวลำให้กับนักศึกษำให้มำกที่สุด โดยเฉพำะกำรประชำสัมพันธ์และกำรให้ข้อมูลต่ำง ๆ 29 

ส ำหรับนักศึกษำท่ีเรียนที่ศูนย์แม่ริม ในปีกำรศึกษำ  2566 30 

มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบคณะกรรมกำรกิจกำรนักศึกษำ น ำข้อเสนอแนะดังกล่ำวมำปรับปรุง 31 

และด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๗ 32 

               4.8  การก ากับติดตามการด าเนินงานและประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนศิลปวัฒนธรรม 33 

                      และความเป็นไทย 34 

                 อาจารย์ ดร.สมศักดิ์  บุญแจ้ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา รายการติดตามผลการ35 

ด้าเนินงานโครงการ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะจากการก้ากับติดตาม พบว่า โครงการหรือกิจกรรมที่มี36 

การบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือน้าองค์ความรู้  37 



๑๐ 

 

   

 

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับกิจกรรมการเรียนการสอน หรือการวิจัย 1 

หรือการบริการวิชาการ มีทั งสิ น 21 โครงการ เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี ความส้าเร็จ 2 ตัวบ่งชี  ได้แก่ 2 

 1. จ้านวนโครงการ หรือกิจกรรม ที่มีการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวัฒนธรรม 3 

กับกิจกรรมการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ  4 

          2. จ้านวนผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากโครงการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ5 

เทคโนโลยี กับศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีการน้าไปใช้ประโยชน์ หรือสร้างรายได้ หรือสร้างชื่อเสียงให้กับ6 

คณะ และมหาวิทยาลัย 7 

ทั งนี ทีป่ระชุมรว่มกันพิจารณาโดยให้เร่งรัดติดตาม การด้าเนินโครงการและให้รายงานผลการด้าเนินงาน เพื่อน้าไป8 

ข้อมูลส้าหรับปรับปรุงแผนการด้าเนินงานในปีการศึกษา 2567 9 

 มตทิีป่ระชุม  เหน็ชอบ มอบภาควิชารายงานผลการด้าเนินงานหลังจากด้าเนินกิจกรรมแล้วเสรจ็ 10 
 11 

 12 

วาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 13 
 14 

5.1  กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ด้านงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 

   อาจารย์ ดร.นภารัตน์  จิวาลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชการ แจ้งที่ประชุมว่า  16 

คณะก้าหนดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ด้านงานวิจัย ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาผลงานวิจัยสู่การยื่นขอจด17 

ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร” ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมเอื องค้า ชั น 3 อาคาราชภัฏ 18 

เฉลิมพระเกียรติ ขอความอนุเคราะห์หัวหน้าภาควิชาประชาสัมพันธ์แจ้งบุคลากรในภาควิชาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม19 

ลงทะเบียนผ่าน QR Code ภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5.1 20 

มติที่ประชุม  รับทราบ 21 
 22 

5.2  แผนบริการวิชาการและแผนการใช้ประโยชน์ จากการบริการวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2566 23 

(ปีงบประมาณ พ.ศ.2567)  24 

อาจารย์ ดร.นภารัตน์  จิวาลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชการ แจ้งที่ประชุมว่าแผนบริการ 25 

วิชาการและการใช้ประโยชน์ จากการบริการวิชาการ ประจ้าปีการศึกษา 2566 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)  26 

ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ้าคณะเรียบร้อยแล้ว ดังนั นแต่ละหลักสูตรสามารถขออนุมัติโครงการ  27 

เพ่ือด้าเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ และขอให้โครงการสอดคล้องกับแผนหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในโครงการ  28 

ให้ท้าบันทึกข้อความแจ้งมายังคณะ  29 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 30 
 31 

5.3   มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระเบียบวาระท่ี 4.3 สถานภาพ 32 

  การด าเนินงานปัจจุบันของงานวิจัย ปีงบประมาณ 2566 33 

  อาจารย์ ดร.นภารัตน์  จิวาลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชการ แจ้งที่ประชุมว่า 34 

มหาวิทยาลัยก้ากับ ติดตามนักวิจัยให้ด้าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) 35 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั งนี นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ฯเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ส้าหรับงบกองทุนวิจัย36 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2566 ยังมีนักวิจัยบางท่านเบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ ดังนั นขอให้หัวหน้า37 

ภาควิชาแจ้งนักวิจัยเร่งด้าเนินการเบิกจ่าย รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5.3 38 

                     มติที่ประชุม รับทราบ  39 
 40 
 41 



๑๑ 

 

   

 

 5.4 ติดตามผลการด าเนินงานพัฒนาตนเองของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  1 

                 อาจารย์ ดร.สมศักดิ์  บุญแจ้ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา แจ้งที่ประชุมว่าการเบิกจ่าย2 

งบพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ไตรมาสที่ 3 บางภาควิชาได้ท้าการเบิกจ่ายงบพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามแผนและบางภาควิชา3 

ยังคงเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั นจึงขอให้ภาควิชาเร่งด้าเนินการเบิกจ่ายเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและขอ4 

ติดตามผลการพัฒนาบุคลากรของแต่ละภาควิชาเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี วัดในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเป็น5 

แนวทางในการพัฒนาแผนพัฒนาบุคลกรต่อไป 6 

  มติที่ประชุม รับทราบ 7 
 8 

วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  9 

   6.1 ก าหนดการประชุมกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2567                           10 

        วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2567  11 

 12 

 เลิกประชุม  เวลา 13.45 น.                          13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 

(นางศิริพร  ปัญญาอินทร์) (นางอุทัยวรรณ  ปันนา)  20 

      ผู้ช่วยเลขานุการ            เลขานุการ 21 

  ผู้จดรายงานการประชุม             ผู้ตรวจรายงานการประชุม                     22 

   23 


